

# หนังสือแนะนำ ประจำสัปดาห์



เลขเรียก : น อ462ว 2563

ชื่อเรื่อง : เว้าวอนรัก / อุมาริการ์

**เรื่องย่อ :** เชิญขวัญ มีชะตากรรมเดียวกับนางซิน แต่ซินเดอเรลลามีนางฟ้าแม่ทูนหัวคอยช่วยเหลือ จนได้เจอเจ้าชาย ทว่าเชิญขวัญโชคร้าย ไม่มีนางฟ้าแม่ทูนหัว ซ้ำยังอดเจอเจ้าชาย...จะเจอก็แต่หมี!!! มีคนบอกว่า...เวลาเจอหมีให้แก้มตาย...เชิญขวัญก็เชื่อ แต่หมีตัวนี้เป็นหมีในฤดูติดสัด เจอผู้หญิงนอนนิ่งก็ไม่ละเว้น! เชิญขวัญเกือบโดน แกะ-กล่อง-กิน อยู่รอมร่อยเลยต้องลุกขึ้นต่อต้านแล้วก็พบว่า หมีควายตัวโตที่หล่อนนึกค่อนข้างใจ มีชื่อว่า เขตคาม ความเข้าใจผิดทำให้ชายหนุ่มเห็นหล่อนเป็นของขวัญคนเดียว! หล่อนบอกว่าหล่อนชื่อของขวัญ แต่ไม่ได้เป็นของขวัญ เขาก็ไม่ฟัง!!! หญิงสาวเลยต้องตีลูกอ่อน เว้าวอนให้นายหมีสังสาร ทว่าหมีจอมโหดอดอยากปากแห้ง ไม่มีสาวๆ ตกถึงท้องมานาน มีหน้าซ้ำ เขากับหล่อนยังต้องมาติดอยู่ในกระท่อมกลางป่าด้วยกันทายดูซิว่าจะเกิดขึ้นต่อไป...



เลขเรียก : น ภ213ล 2563

ชื่อเรื่อง : โลงลิเก / ภาคินัย

**เรื่องย่อ :** อดีตคือสิ่งที่แก้ไขไม่ได้...ใคร ๆ ก็รู้ แต่คนบางคนกลับเลือกที่จะทำปัจจุบันให้เลวร้าย ทั้งที่ก็รู้อยู่แก่ใจว่าจะส่งผลอย่างไรในอนาคต "กวี" พา "เมตตา" ภรรยาสาวย้ายบ้านใหม่ให้ไกลที่ทำงานของเขาบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรที่น่ากลัวหรอก แต่ที่น่ากลัวคือ "บ้านหลังข้าง ๆ" เสียมากกว่า หลังรั้วสังกะสีนั้นมีโรงลิเกร้างตั้งอยู่ ซ้ำยังเคยมีคดีฆาตกรรม "ลุงชาติรี" เจ้าของโรงลิเก ถูกฆ่าแล้วฝังดินไว้ เหลือก็แต่ "ป่าบุษบา" ภรรยาของเขาที่คุ้มดีคุ้มร้ายยังเฝ้าอยู่ที่นั่น วันดีคืนดีเธอก็แต่งชุดลิเกออกมาร้องลิเกด้วยน้ำเสียงโหยหวน นั้นยังไม่น่ากลัวเท่ากับป่าบุษบาชอบมาแอบมองบ้านของทั้งคู่ด้วยความไม่พอใจ และน่ากลัวเป็นเท่าทวี...เมื่อต่อมาป่าบุษบาก็ถูกฆาตกรรมตามไปอีกคน! ใครคือโจรใจชั่ว? แล้วมูลเหตุคืออะไร? ฮัลเลวังกา...เชิญท่านมาเร็วไว...ทายสิฆาตกรคือใคร...ชะเอ็งเอ๋ย! ระนาดบรรเลง...ปีชลุ่ยขับขาน...ซ้องให้จิ้งหะ ลิเกมาแล้วนะ...เร่เข้ามากันจะ...น้องพี่ เรื่องใหม่เรื่องเด็ด...เผ็ดร้อน...เหมือนนอนในอเวจี พวงมาลัยไม่ต้องมี...เพราะจะฆ่าคนโชว์ฟรี..ไม่คิดสตางค์!



เลขเรียก : น ข319ว 2563

ชื่อเรื่อง : วาสนาชะตาใจ / ชีอถง

**เรื่องย่อ :** อันว่าวาสนานั้นฟ้ากำหนด แต่เรื่องหัวใจเขาขอเป็นผู้ขีดเส้นชะตาเอง! แม่ทัพเป่ย์เว่ยชั่วร้ายทั่วป่าจินคือ 'คางคกเผือก' ที่ไม่เฉยจนจาง เขาเป็นศัตรูของแผ่นดิน เป็นชายกักขฬะ หยาบช้ำและเจ้าชู้ที่หญิงสาวตั้งใจจะหลีกหนีให้ห่างไกล หากไม่รู้วาวาสนาหรือสิ่งใดลิขิตนำพาทำให้นางต้องก้าวเดินสู่อ้อมมือของคางคกตัวร้าย การรับมือกับศึกภายนอกไม่หนักเท่ารบกับความรู้สึกดี ๆ ที่ก่อเกิดในใจ นางไม่รู้จริง ๆ ว่าจะยืนหยัดในความคิดเดิมหรือปล่อยให้วาสนาชักพาหัวใจไปดีเมื่อแรกพบนางเยาะเย้ยถากถางยามทำลายแผนร้ายของเขาอย่างย่อยยับ ครั้งที่สองนางพยายามต่อยดีเขาเต็มกำลัง หมิ่นหยามกันอย่างนี้คนเจ้าคิดเจ้าแค้นอย่างทั่วป่าจินจะยอมปล่อยให้แมงป่องตัวน้อยไปได้ง่าย ๆ อย่างไม่ จึงจอกเจ้าเล่ห์อย่างเขาจึงวางแผนทำทุกทางเพื่อจะชักนำนางมาสู่หัวใจของเขา วาสนาชะตาใจนี้เขาขอเป็นผู้กำหนดเอง!